



ประกาศวิทยาลัยการอาชีพสระบุรี
เรื่อง การให้ความช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษา ที่ได้รับผลกระทบในการเรียน จากการระบาดของ
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-19)

ตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่ ศธ ๐๖๐๖/๕๐๘๓ เรื่อง การให้ความ
ช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษา ที่ได้รับผลกระทบในการเรียน จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙
(โควิด - 19) ลงวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ นั้น

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-19) มีความ
รุนแรงเพิ่มมากขึ้น ทำให้เกิดผลกระทบเป็นวงกว้าง รวมถึงครู บุคลากร และนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพ
สระบุรี เพื่อเป็นการให้ความช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษา ที่ได้รับผลกระทบในการเรียน จากการระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-19)

ในการนี้ วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี จึงกำหนดมาตรการให้ความช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษา
กรณีขาดเรียนเนื่องจากติดเชื้อและพักรักษาตัวจากการป่วยด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-19) หรือมี
เหตุให้หยุดการฝึกงานหรือฝึกอาชีพจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด - 19) เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อ
การเรียน การประเมินผลการเรียน ดังนี้

๑. ให้ครูผู้สอนใช้วิธีการจัดการเรียนการสอนรายบุคคล หรือการสอนเสริมให้นักเรียน นักศึกษา
ได้รับความรู้ครบถ้วนตามหลักสูตร และประเมินผลการเรียนในรูปแบบที่เหมาะสม

๒. ให้นักเรียน นักศึกษาที่ฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพในสถานประกอบการ เมื่อรักษาจน
หายจากการป่วยแล้ว ให้ดำเนินการจัดฝึกปฏิบัติในสถานศึกษา หรือมอบหมายในลักษณะเป็นชิ้นงาน / โครงการ
หรือกำหนดกิจกรรมอื่นที่เหมาะสมทดแทน และประเมินผลการเรียนในรูปแบบที่เหมาะสม โดยไม่ส่งผลกระทบต่อ
การสำเร็จการศึกษา และปลอดภัยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด - 19)

๓. ให้ครูผู้ควบคุมการฝึกของแต่ละแผนกวิชา ประสานติดต่อกับสถานประกอบการต่างๆ ที่มี
นักเรียน นักศึกษาออกฝึกงาน และฝึกอาชีพในสถานประกอบการ ชี้แจงให้สถานประกอบการทราบถึงมาตรการ
การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-19) ในสถานการณ์ปัจจุบัน

๔. กรณีที่สถานประกอบการมีความประสงค์ให้นักเรียน นักศึกษาฝึกงานและฝึกอาชีพในสถาน
ประกอบการ ดำเนินการฝึกงานและฝึกอาชีพครบตามแผนการฝึกที่กำหนดไว้ ให้ครูผู้ควบคุมการฝึกกำชับสถาน
ประกอบการ ให้เพิ่มการเฝ้าระวัง ตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข มาตรการการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-19) ให้แก่นักเรียน นักศึกษาอย่างเคร่งครัด

๕. กรณีที่สถานประกอบการ มีความประสงค์ส่งนักเรียน นักศึกษากลับคืนสถานศึกษาด้วยเหตุ
จำเป็นของการแพร่ระบาด ในสถานประกอบการ ให้ครูผู้ควบคุมการฝึกของแต่ละแผนกวิชาดำเนินการจัดการ

๖๖๖

ฝึกงาน และฝึกอาชีพ กับนักเรียน นักศึกษา ให้ต่อเนื่องครบตามแผนการฝึกฯ ที่กำหนด เพื่อไม่ให้กระทบต่อแผนการฝึกฯ แผนการเรียน และการสำเร็จการศึกษาตามความเหมาะสม โดยไม่ส่งผลกระทบต่อความสำเร็จการศึกษา และปลอดภัยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด - 19)

๖. ในการนิเทศติดตามการฝึกงาน และฝึกอาชีพในสถานประกอบการ ให้ครูนิเทศประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อการนิเทศ เช่น การนิเทศแบบออนไลน์ หรือการติดต่อประสานงานทางโทรศัพท์ และเพิ่มความถี่ในการดูแลนักเรียน นักศึกษา และการประสานงานกับสถานประกอบการมากขึ้น

๗. ขอให้ครูผู้สอน ครูผู้ควบคุมการฝึกและครูนิเทศฝึกงานและฝึกอาชีพในสถานประกอบการของวิทยาลัยฯ ทุกคน ยึดถือปฏิบัติตามประกาศโดยเคร่งครัด หากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ วิทยาลัยฯ จะแจ้งให้ทราบต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ ๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔



(นายวสันต์ แสงนิล)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสระบุรี